



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>คำตอบแทน อสม.</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งว่า จะจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็นเดือนละ 1,000 บาท ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2562 ขณะนี้ได้รับข้อมูลรายการขอเบิกเงินจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นแล้ว และได้ประสานธนาคารต่างๆ เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้กับ อสม. 1,024,407 คน เป็นเงินกว่า 1,814 ล้านบาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิในวันนี้ (20 มี.ค. 2562) และจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561</p> <p>-นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจ่ายรวดเดียวในวันที่ 22 มี.ค. ก่อนการเลือกตั้ง 2 วัน สื่อเจตนาซื้อเสียง ดังนั้น ขอให้อสม.เลือกพรรคปชป. เพราะจะให้ 1,000 บาทเหมือนกัน และเพิ่มเบี้ยยังชีพ อีก 200 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์ข้อความระบุว่า การเพิ่มเงินเดือน อสม.เป็น 1,000 บาทตั้งแต่เดือนธ.ค. 2561 เป็นสิ่งที่ดี ถือเป็นชดเชยค่าป่วยการของ อสม.ที่ช่วยดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่ง ควรได้รับเงินเดือนใหม่ตั้งแต่ ม.ค.แล้วแต่ยังไม่ได้รับ การที่รัฐบาลสั่งการเร่งรัดให้จ่ายภายใน 22 มี.ค. ใกล้เคียงกับ การที่สื่อเจตนาแอบแฝงหวังคะแนนนิยมจากอสม.</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p>	<p>เตือนโพสต์ซื้อ-ขายกัญชาผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงการโพสต์ภาพ คลิป วิดีโอ ข้อความ ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ประกาศซื้อ-ขาย หรือสมัครตัวแทนขายยาเสพติด โดยเฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรค ว่า การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์ให้ผ่อนปรนการใช้กัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น กัญชายังเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย ไม่สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพได้ ส่วนบทนิรโทษกรรมมีไว้เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้มีกัญชาในครอบครองอยู่เดิมและใช้ในทางการแพทย์สามารถแจ้งขออนุญาตได้ การโพสต์และการแชร์เป็น ความผิดฐานโฆษณาเสพติดให้โทษ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ</p>
<p>แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สถานการณ์หมอกควัน-ฝุ่น</p> <p>-เสนอข่าว ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หน้าสอ.แม่สาย ค่า PM2.5 วัดได้ 140 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่น PM 10 มีค่า 186 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังสูงเกินค่ามาตรฐาน และยังคงสูงสุดในประเทศ ส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟ ป่าใน จ.เชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้น ด้านสภาพอากาศ จ.พะเยา ค่าของหมอกควันยังเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ ต.บ้าน ต่อม อ.เมือง พบปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่า 63 มคก./ลบ.ม.</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร</p> <p>-เสนอสรุป นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ระบุถึงข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกรในหลายประเทศ ว่า ประเทศไทยแม้ไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ตื่นตัวหามาตรการป้องกันและรับมือไว้ล่วงหน้า ล่าสุด ก.เกษตรฯ เตรียมเสนอกรม.เป็นวาระแห่งชาติ และนำ ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อน รับประทานอาหาร ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องติดตามคำแนะนำ ของกรมปศุสัตว์</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>แพทย์ลี้กลอบขายยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีออกหมายเรียกแพทย์ 2 รายที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลี้กลอบค้ายาลดความอ้วนทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ทั้ง 2 ราย อ้างว่าติดรักษาคนไข้ จึงขอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>เลื่อนนัดให้ปากคำเป็นวันที่ 25 มี.ค. แทน พนักงานสอบสวนจะพิจารณาว่าจะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 หรือไม่</p> <p>เพิ่มอัตราข้าราชการใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธ์ปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม. เห็นชอบเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสป.สธ. วงเงินรวม 424,375,680 บาท/ปี โดยเป็นแพทย์ 1,308 อัตรา ทันตแพทย์ 50 อัตรา และเภสัชกร 279 อัตรา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สป.สธ.ได้บริหารตำแหน่งว่างโดยการยุบเลิกตำแหน่ง พนักงานสาธารณสุข รวมทั้งจ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาเภสัชกรคู่สัญญา โดยไม่มีอัตราตั้งใหม่ และมีตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา ดังนั้นจึงควรวางแผนนำตำแหน่งว่างดังกล่าวกำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น</p>
ไทยรัฐ	<p>เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้ให้ความสนใจการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนักศึกษา กรมฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถานศึกษา และจะลงนามความร่วมมือกับ 50 สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษามากกว่า 10,000 คน เพื่อให้สถาบันวางมาตรการเฝ้าดูแลภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย โดยใช้หลัก 3 ส. คือ 1.สอดส่อง 2.ใส่ใจรับฟัง 3.ส่งต่อกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ วันที่ 20 มี.ค.นี้ เป็นวันความสุขสากล ซึ่งความสุขที่แท้จริงอยู่ที่วิถีคิด ได้แก่ คิดให้ คิดเป็น และคิดดี โดยเฉพาะความสุขที่เกิดจากการทำประโยชน์และมีคุณค่าจะทำให้เกิดความสุขที่ยาวนาน</p>
ไทยโพสต์	<p>วันยุติการเลือกปฏิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ในวันยุติการเลือกปฏิบัติ ตามแนวคิด "สานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ" และมอบโล่รางวัลแก่องค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2561 จำนวน 14 องค์กร และกล่าวว่า ในปี 2562 กรมฯ ได้สำรวจทัศนคติของประชาชน (DDC poll) 3,500 คน จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนยังคิดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นคนไม่ดี ไม่ควรทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดว่าเอดส์ไม่มีทางรักษา มีการรังเกียจและกีดกันผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับการอยู่ร่วมในสังคม มากสุดคือที่ทำงาน ร้อยละ 88.3 รองลงมาคือ ครอบครัว ร้อยละ 57 และโรงเรียน ร้อยละ 56.1 ตามลำดับ</p> <p>ปัจจุบัน คกก.แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้กำหนดมาตรการหลัก ได้แก่ 1.มาตรการในเชิงการปกป้องคุ้มครองสิทธิ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พัฒนาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และกลยุทธ์เพื่อจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกรูปแบบ 2.มาตรการสร้างความเข้าใจเรื่อง การตีตราและการเลือกปฏิบัติในทุกระดับของสังคม พัฒนานวัตกรรม E-learning เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตรา และลดการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ บูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพบริการของรพ. ส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลคนในองค์กรให้ปลอดภัยจากเอดส์ และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวี</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน</p> <p>-เสนอข่าว อย.ได้รับแจ้งจากประเทศบรูไนเกี่ยวกับการถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพร เนื่องจากตรวจพบยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Busaba Capsule และ Hammer of Thor และยาสมุนไพร 4 รายการ ได้แก่ 1.Ginseng Kianpi Pil 2.Urat Saraf Kapsul 3.Montain Jamu Pegal Linu Dan Asam Urat Kapsul 4.Jamu Caissar Raja Obat Kuat Kapsul ซึ่งจากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Busaba Capsule มีฉลากภาษาไทยชื่อ สมุนไพร ดีที่ออกซ์ By Busaba ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหารชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตราบุษบา) ผู้รับอนุญาตผลิต คือ บ.คาร์บีบ็อก จก. ซึ่งได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้วตั้งแต่ 8 ก.ย. 2561 ย้ำ การขายยาทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง ผจก.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>โรคลิเจียนแนร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า แอร์มีความชื้นมากอาจทำให้เชื้อโรคเติบโต โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 2 แบบ คือ ปอดอักเสบรุนแรง (โรคลิเจียนแนร์) และอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือไข่อ่อนตีแตกหรือปอนเตียก เมื่อเปิดแอร์ควรสังเกตว่ากลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับ ควรล้างแอร์เต็มระบบอย่างน้อยปีละครั้ง หากใช้ประจำควรล้างอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์นิวส์ทีวี	<p>ข้าวแช่อาหารคลายร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเมนูอาหารช่วยคลายความร้อน คือ ข้าวแช่ ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ที่สำคัญ คือ น้ำลอยดอกมะลิและข้าวสวยหุงด้วยน้ำใบเตย ซึ่งเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณแก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้ตัวร้อน ช่วยให้ร่างกายสดชื่น โดยควรรับประทานเครื่องเคียงก่อนแล้วค่อยรับประทานข้าวพร้อมกับน้ำลอยดอกมะลิ นอกจากนี้ ยังมีพืชผักสมุนไพรที่มีรสขม เย็น จืด ช่วยคลายความร้อนในร่างกายได้ เช่น พริก แพง แดง บวบ ตำลึง ผักบุ้ง ผักกาด ใบบัวบก ชี้เหล็ก สะเดา มะระ ฯลฯ น้ำสมุนไพรที่แนะนำในช่วงหน้าร้อน ได้แก่ น้ำใบบัวบก น้ำใบย่านาง น้ำแตงโม น้ำมะพร้าว น้ำอ้อยทิพย์</p>
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.	<p>คลินิกนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ.มีเป้าหมายเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 23 ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบุตร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดตั้งคลินิกนมแม่เพื่อให้บริการแม่่มือใหม่หรือแม่ที่มีปัญหาการให้นมลูก สอนแม่่มือใหม่ทุกคนก่อนออกจากรพ. เน้นเรื่องการให้นมลูกและช่วยแก้ปัญหาการให้นมลูก ซึ่งที่พบบ่อย คือ เต้านมคัด น้ำนมน้อย ลูกไม่ยอมดูดนม เต้านมอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น ฝึกทักษะในการให้นมลูก การนวดเต้านม รวมทั้งให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ คลินิกนมแม่ โทร.02-517-4270-9 ต่อ 1486 ในวันและเวลาราชการ</p>
มติชน	<p>ขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพนวดแผนไทยจากทั่วประเทศยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ เพราะเข้ารับการอบรมนวดจากหน่วยงานสาขาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ว่า ได้ประสานโรงเรียนนวดเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งยินดีสอนหมอนวดกลุ่มดังกล่าวฟรี</p> <p>- ด้าน นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่า โรงเรียนสอนนวดที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องยินดีช่วยเหลือสอนหมอนวดที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ฟรี หากผ่านการสอบและฝึกอบรมเกิน 70% จะออกใบรับรองการเรียนนวดให้เพื่อนำไปขึ้นทะเบียนหมอนวด โดยต้องให้กรมา รวบรวมรายชื่อให้ และกระจายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ</p>
แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>เมดิคัลฮับ</p> <p>-กล่าวถึงแนวทางพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของ สธ. ประกอบด้วย 1.ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีบริการอย่างครบวงจร 2.ศูนย์กลางบริการสุขภาพที่ต่อยอดกับระบบสปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3. ศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ 4. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้กล่าวถึงการรับรองคุณภาพของรพ. ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 20 ว่า รพ.ในไทยได้พัฒนากระบวนการคุณภาพและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA มากกว่า 20 ปี และได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของไทย เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร่วมกับผู้บริหาร 16 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปี 2562 มีรพ.ทั้งรัฐและเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเป็น 2P Safety Hospitals 371 แห่ง แสดงถึงการให้ความสำคัญของผู้บริหารในการพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข</p>
สยามรัฐ	<p>สะเดาต้านมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แนะนำผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณช่วยต้านโรคมะเร็ง เช่น สะเดา มะระขี้้นก ขี้เหล็ก ย่านาง ตำลึง บัวบก ดอกแค มะรุม ขมิ้นชัน พักข้าว กระชาย ฯลฯ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ด้านการเกิดโรคมะเร็งได้ เมื่อกินที่แนะนำในช่วงนี้คือ สะเดาลวกจิ้มน้ำพริก สะเดาน้ำปลาหวาน ซึ่งสะเดามีวิตามินและสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ มีสรรพคุณแก้ไข้ เจริญอาหาร ลดอ้วน เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยต้านมะเร็ง และแนะนำให้ออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน</p>
อินสตาแกรม	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริง</p> <p>-ผู้ใช้อินสตาแกรม ชื่อ highcalcium.shop โพสต์ขายผลิตภัณฑ์ MECAL PLUS พร้อมข้อความ “มีแคล พลัส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พร้อมส่งความสูง” เลขอย. 13-2-04959-2-0083 มีอย.แท้ตรวจสอบได้ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP กระปุกละ 450 บาท ID LINE :@high99 โดยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นว่าอายุ 24 ปีแล้ว แต่ยังสูงขึ้นได้
ไทยโพสต์ คอลัมน์ สรรสาระ	วันอสม.แห่งชาติ -กล่าวว่า กรม.มีมติเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2536 ให้ทุกวันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้บรรจุให้การสาธารณสุขมูลฐานเป็นนโยบายและโครงการระดับชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
ผวก.ออนไลน์ เว็บ sanook	หมอนวดเหยียบรักษาจนกระดูกหัก -เสนอข่าว นางประนอม เทียงตรง อายุ 46 ปี อยู่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กระดูกน่องหักหลังไปรักษาอาการเส้นพลิกจากหมอนวดเทวดา ใน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งได้ถ่ายคลิปขณะทำการรักษาเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ไว้ด้วย และหลังเกิดเหตุพยายามโทรศัพท์หาหมอนวดคนดังกล่าวหลายครั้งแต่ไม่รับสาย ไปรักษาที่รพ.บ้านบึง แพทย์แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดประมาณ 120,000 - 150,000 บาท จึงฝากเตือนไปยังผู้ใช้บริการของหมอนวดเทวดา และฝากถึงหมอนวดทุกรายให้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนการรักษาสอบถามอาการของคนไข้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch